

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระพิเศษ	๑. มอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รางวัลชนะเลิศ ศอ.๙ รองอันดับ ๑ ศอ.๑๐ รองอันดับ ๒ สสม. และผ่านเกณฑ์ สกท. สลก. กพร. ศส. สส. สท. สภ. สอพ. สอส. สอน. ศอ.๑ ศอ.๓ ศอ.๔ ศอ.๕ ศอ.๖ ศอ.๗ ศอ.๑๒ ศอช.	รับทราบ และแสดงความชื่นชมยินดี
	๒. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ นพ.บุญแสง บุญอำนวยกิจ ศอ.๑๒ และนางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ศทป.	รับทราบ และแสดงความชื่นชมยินดี
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - ๑๙ ทุกหน่วยงานของ กรม อ. ควรเน้นดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงเน้นการเป็นต้นแบบการป้องกันโรค โดยให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดทีมสำรวจ Rapid Survey	รับทราบ
	๒. เหตุการณ์ทหารอิรัก จ.ระยอง ขอให้ทีมงาน ศอ.๖ ทำงานใกล้ชิดพื้นที่ ยกระดับความเชื่อมั่นของ ปชช. และผู้ประกอบการ สนับสนุนกลไกของจังหวัด เน้นโรงเรียน และเชิญชวนผู้บริหารศึกษาเรื่อง Risk Communication ของ WHO ทั้งนี้ นพ.บัญชา ค้าของ รอง อธ. กรม อ. แจ้งว่าได้มีการประชุมหารือประเด็นการให้ข่าว Covid - ๑๙ ใน จ.ระยอง อาจมีความไม่น่าเชื่อถือ และจะมีมาตรการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่อยู่ต่างประเทศได้รับสิทธิพิเศษ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ และกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ โดย กรม อ. อาจต้องเข้าไปมีบทบาท	รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศอ.๖ สร้างความเชื่อมั่นภายใต้สถานการณ์ Covid - ๑๙ ให้กับ ปชช. ในพื้นที่ จ.ระยอง ๒. ศส. จัดทำสื่อ/คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อ Covid - ๑๙ เพื่อสนับสนุน ศอ.๖
	๓. ให้หน่วยงานเห็นความสำคัญ Flow การทำงาน โดยเฉพาะเรื่องที่เข้า ครม. อีกทั้งต้องมีการทบทวน Flow การทำงานทุกปี ตามแนวทางของ PMQA รวมถึงหนังสือที่มาจาก ครม. ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือระดับเร่งด่วน ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องตอบกลับ ครม.	รับทราบ
	๔. กรม อ. ควรมีการประชุมหารือเรื่อง บทบาทการดำเนินงานขยะติดเชื้อ และเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อมของ กรม อ. ให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ กค. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง งบดำเนินงาน แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ งบที่ได้รับ ๑๐,๖๗๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย/PO ๑๐,๔๑๐,๙๐๑.๑๒ บาท คงเหลือ ๒๖๐,๐๙๘.๘๘ บาท (ร้อยละ ๙๗.๕๖) และภาพรวม ๔ งบรายจ่าย เป้าหมาย กรม อ. ร้อยละ ๘๔ โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย กรม อ. ได้แก่ กตส. กค. ศส. สสม. ศอ.๙ ศอ.๔ ทั้งนี้ มีประเด็นงบกลางในส่วนงบดำเนินงานคงเหลือ อธ. ให้จัดทำแผน และเบิกจ่ายภายในเดือน	รับทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. กผ. เก็บข้อมูลหน่วยงานที่ขอเงินงบลงทุนปี ๖๓ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัด งบ.ปี ๖๔ ๒. สล. หรือหน่วยงานส่วนกลางเกี่ยวกับงบลงทุนเหลือจ่ายที่จะดำเนินการในพื้นที่ส่วนกลาง

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	<p>ส.ค.๖๓ สำหรับสถานการณ์งบลงทุน ปี ๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.ค.๖๓ ประกอบด้วย</p> <p>๑) งบลงทุนตาม พ.ร.บ. ๓๓๕ รายการ ๑๙๐,๑๒๒,๘๕๙.๖๗ บาท เบิกจ่าย ๒๗๐ รายการ ๘๑,๔๐๑,๑๘๘.๑๗ บาท PO.แล้วรอส่งมอบ ๖๕ รายการ ๑๐๗,๘๓๐,๔๘๕.๓๑ บาท, ๒) งบลงทุนเหลือจ่ายรอบที่ ๑ เบิกจ่าย ๓๓ รายการ PO./รอส่งมอบ ๖ รายการ, ๓) งบลงทุนเหลือจ่ายรอบ ๒ เบิกจ่าย ๒๑ รายการ PO./รอส่งมอบ ๗ รายการ ยังไม่ PO. ๑ รายการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ช็อกกันเงินงบลงทุน ปี ๖๓ ต้องเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.๖๔</p> <p>๓.๒ กพ. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรม.อ ปี ๖๓ โดยแสดงกราฟดังนี้ ๑) เปรียบเทียบร้อยละการดำเนินการตามแผนฯ ระหว่างเดือน พ.ค. กับ มี.ย.๖๓ ๒) เปรียบเทียบร้อยละกิจกรรมที่ดำเนินการกับกิจกรรมในไตรมาส ๓ และเทียบกับกิจกรรมทั้งหมดรอบ ๖ เดือนหลัง ๓) ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามผลผลิต โดย อธ. เห็นว่าควรออกแบบให้เป็นเครื่องมือกำกับแผนการปฏิบัติงานฯ อีกทั้งให้จัดกลุ่มหน่วยงานภายใต้การกำกับของรอง อธ. และ นพ.บัญชา คำของ รอง อธ. เห็นว่าควรนำรายงานดังกล่าวกำกับงานในหน่วยงานทุกเดือน</p>	<p>รับทราบ มอบ กพ. จัดกลุ่มหน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามผลผลิต ภายใต้การกำกับของรอง อธ. เพื่อการกำกับแผนการปฏิบัติงาน</p>
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	-	-
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๕.๑ กพ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ กรม อ. (EOC) เดือน มี.ย.๖๓ ประกอบด้วยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ความก้าวหน้าด้านวิชาการ, ผลการดำเนินงานคณะทำงาน Operation, Liaison, Logistic และผลสำรวจใน Thai Stop Covid</p> <p>๕.๒ สท. นำเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก และการเลือกรับบริการทันตกรรม และ ๒. มาตรการและแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาจากกิจกรรมอีสปอร์ตและเกมออนไลน์ในสถานศึกษา</p> <p>๕.๓ สท. รายงานผลการดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ปี ๖๓ (ต.ค.๖๒ – มี.ย.๖๓) โดยการดำเนินงานบริการกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ ๒๗.๕๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียน ร้อยละ ๑๗๑.๕๖ เกินเป้าหมาย ซึ่งภาพรวม ศอ.๑๐ มีผลการดำเนินงานมากที่สุด ข้อมูลจาก HDC ๓๐ มี.ย.๖๓ และได้เปรียบเทียบการตรวจสุขภาพช่องปากในช่วงเดือน เม.ย. – มี.ย. ของปี ๖๒ และ ๖๓ พบว่า กลุ่มหญิง</p>	<p>รับทราบ และเสนอแนะให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รณรงค์สื่อสารการใส่หน้ากากและป้องกันตัวเองของ ปชช.เพิ่มขึ้น ๒. หน่วยงานส่วนกลางกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมชัดเจน เมื่อได้ข้อมูลจากการทำ Rapid Surveyให้นำมาวิเคราะห์เพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรายงานผลการวิเคราะห์ฯ ในที่ประชุมกรม อ. ๓. การเตรียมการของ New Case ให้เป็น Case Study รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อเกิด New Case โดยจัดให้มีทีม SEhRT ลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมหรือความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ, ประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด และเร่งจัดทำมาตรการ/ภารกิจ, ยกระดับเป็นเวทีสาธารณะ <p>รับทราบ และเสนอแนะมาตรการที่ ๑ สร้างเสริมความรู้และตระหนักถึงสุขภาพช่องปากที่เชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวม ให้ใช้ตามแนวทางของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรม อ.</p> <p>รับทราบ และเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ค้นหาสาเหตุของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ๒. ทีม Premium Service ทบทวนการบูรณาการงานแม่ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกงาน ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พยาบาลเกี่ยวกับงานบริการสร้างเสริมสุขภาพ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	<p>ตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กวัยเรียนมีการตรวจสุขภาพช่องปากในช่วงเดือน มิ.ย.๖๒ มากกว่าปี ๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากมีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – ๑๙ ทำให้การบริการปี ๖๓ น้อยกว่าปี ๖๒</p>	<p>และป้องกันโรคในช่องปาก โดยผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรม ได้แก่ ศอ. ๔. คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเด็กวัยเรียนที่ควรได้รับ</p>
	<p>๕.๔ สส. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร กรม อ. ปี ๖๓ จากกลุ่มตัวอย่าง ๓,๓๑๗ คน พบว่า มีสภาวะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ อ้วนลงพุง, BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นโรคประจำตัว มีพฤติกรรมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า มากที่สุด อีกทั้งมีพฤติกรรมนอนถึง ๗ ชม.บางวัน และมีการแปร่งฟันทุกวันๆ ละ ๒ – ๓ นาที มากที่สุด อีกทั้งมีข้อเสนอแนะมาตรการ ดำเนินการทางสุขภาพ</p>	<p>รับทราบ มอบ สส. ส่งรายงานผลการสำรวจฯ แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p>	<p>๖.๑ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. กรม อ. แจ้งเรื่องการสำรวจความต้องการ ศึกษาหาความรู้ของบุคลากร กรม อ. เพื่อจัดตั้ง ๖๔</p>	<p>รับทราบ</p>